

Số: /BC-UBND

Tây Hiếu, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện ý kiến kiến nghị của nhân dân tại hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa Bí thư đảng ủy, CT HĐND, CT UBND đợt 02 năm 2023 và trả lời ý kiến nghị của nhân dân trước hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, CT HĐND, CT UBND xã với nhân dân đợt 01 năm 2024

Thực hiện Công Văn 160/CV- ĐU ngày 04/5/2024 của Đảng ủy xã Tây Hiếu về việc phân giao trả lời ý kiến, kiến nghị của nhân dân để chuẩn bị cho hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, CT HĐND, CT UBND xã với nhân dân đợt 1 năm 2024. Ủy ban nhân dân xã báo cáo kết quả thực hiện và trả lời ý kiến nghị của nhân dân trước hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, CT HĐND, CT UBND xã với nhân dân đợt 01 năm 2024 như sau:

A. Kết quả thực hiện ý kiến kiến nghị của nhân dân tại hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa Bí thư đảng ủy, CT HĐND, CT UBND đợt 02 năm 2023

I. Lĩnh vực chung

1. Đề nghị UBND xã sớm hỗ trợ xi măng làm các tuyến đường nội xóm đã đăng ký (Tổ dân vận xóm Bắc Ninh).

* **Trả lời:** Tiếp thu ý kiến của của tổ dân vận xóm Bắc Ninh Năm 2024 UBND thị xã Thái Hòa đã phê duyệt xi măng tuyến đường từ nhà Lâm Thu đến nhà Hải Tứ và 2 tuyến mới. Đề nghị BCS xóm khi có xi măng cấp trên chuyển về triển khai làm đường theo đúng kế hoạch đề ra, đúng quy trình.

2. Xóm Nghĩa Hưng: Đề nghị UBND xã kiểm tra đoạn mương thoát nước chảy qua đất nhà bà Thiên hiện nay cống nhỏ không thoát nước được.

* **Trả lời:** UBND xã đã kiểm tra và chỉ đạo xóm trưởng xóm Nghĩa Hưng làm việc với gia đình ông Phong và gia đình bà Thiên để có phương án xử lý. Kết quả hiện nay hai gia đình đã thống nhất tự làm lại cống để nước thoát.

B. Trả lời ý kiến trước hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, CT HĐND, CT UBND xã với nhân dân đợt 01 năm 2024

I. Lĩnh vực chung

1. Đề nghị các cấp có thẩm quyền làm mương thoát nước đường 48D đoạn qua xóm Hưng Nam phía dân cư ở đông từ chân núi én đến đập tràn (Tổ Dân vận xóm Hưng Nam)

* **Trả lời:** Quốc lộ 48D thuộc quản lý của Bộ giao thông vận tải (đơn vị trực tiếp quản lý hạt quản lý giao thông Thái Hòa; Công ty CP QL&XD cầu đường Nghệ An thuộc sở giao thông Nghệ An).

UBND xã tiếp thu ý kiến của Tổ dân vận xóm Hưng Nam UBND xã tiếp tục kiến nghị đề xuất với các cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết; Đảm bảo đi lại và sinh hoạt của nhân dân xóm Hưng Nam.

2. *Đề nghị xã có biện pháp xử lý đối với các hộ nuôi chó thả rông (Tổ dân vận xóm Phú Tân).*

* **Trả lời:** Tiếp thu ý kiến của tổ Dân vận xóm Phú Tân. UBND xã sẽ tiếp tục chỉ đạo cho các xóm tăng cường công tác tuyên truyền đến các hộ nuôi chó thực hiện tốt công tác tiêm phòng dại theo quy định và không thả rông chó để thực hiện tốt công tác phòng bệnh dại trên địa bàn. Đề nghị các xóm trên địa bàn xã nói chung và xóm Phú Tân nói riêng nếu phát hiện hộ gia đình nào không thực hiện việc tiêm phòng dại chó và thả rông chó gây nguy hiểm cho cộng đồng dân cư thì báo cáo với UBND xã để có biện pháp xử lý theo quy định.

3. *Đề nghị UBND xã quan tâm hướng dẫn, kiểm tra xử phạt các hộ phun thuốc sâu tràn lan, đổ phân nước làm ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân (Tổ dân vận xóm Phú Tân).*

* **Trả lời:**

Hiện nay việc nhân dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục theo quy định thì chưa có chế tài xử lý và chỉ có chế tài xử lý đối với người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cấm. Vì vậy để đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe cho nhân dân đề nghị ban cán sự các xóm tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và đổ nước phân chăm sóc cây trồng không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe của người dân. Đối với gia đình, cá nhân nào cố tình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nằm trong danh mục cấm; đổ nước phân gây ô nhiễm môi trường cho khu dân cư đề nghị BCS xóm báo cáo cụ thể đến UBND xã để có biện pháp xử lý theo quy định.

4. *Đề nghị cấp trên có thẩm quyền không cho các lò giết mổ bò trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường (Tổ dân vận xóm Hưng Tây)*

* **Trả lời:** Tiếp thu ý kiến của tổ Dân vận xóm Hưng Tây. UBND xã phối hợp với BCS xóm Hưng Tây tiến hành kiểm tra vệ sinh môi trường tại lò giết mổ của hộ gia đình ông Lê Văn Trường, qua kiểm tra phát hiện trước nhà ông Trường để ùn tắc nước thải gây ô nhiễm môi trường. UBND xã đề nghị gia đình ông Trường xử lý việc ùn tắc và khơi thông mương thoát nước không gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. Hiện nay khu vực này đã được xử lý sạch sẽ. UBND xã đã kiểm tra giấy phép kinh doanh giết mổ gia súc của gia đình, ông Trường đã cung cấp đầy đủ.

5. *Đề nghị UBND xã, Công an xã chỉ đạo và phối hợp với 2 xóm Hưng Đông, Hưng Tây kiểm tra các hộ dọc đường 48D đoạn từ công trường Tiểu học*

đến quán chè chị Thanh để động viên các hộ chuyển khẩu hoặc đăng ký tạm trú theo quy định, để thuận lợi cho BCS các xóm quản lý nhân khẩu, thu tiền rác thải và thực hiện các chủ trương theo quy định. (Tổ dân vận xóm Hưng Tây).

* **Trả lời:** Tiếp thu ý kiến của tổ Dân vận xóm Hưng Tây Công an xã đã triển khai, phối hợp với Công an viên 2 xóm Hưng Đông và Hưng Tây rà soát, kiểm tra theo kiến nghị, kết quả:

+ Tại xóm Hưng Tây (trong phạm vi kiến nghị) không có trường hợp nào chưa đăng ký thường trú, tạm trú.

+ Tại xóm Hưng Đông: Có hộ ông Trần Đình Chiến (Sinh năm 1988) chưa đăng ký thường trú/tạm trú. Đến ngày 09/5/2024 ông Chiến đã làm thủ tục đăng ký tạm trú tại xóm Hưng Đông, xã Tây Hiếu.

6. *Đề nghị Công An xã hướng dẫn, hỗ trợ xóm trong việc trích xuất Camera, hiện nay xóm đã lắp nhưng không trích xuất được.(Tổ Dân vận xóm Phú Tân).*

* **Trả lời:** Khi nhân viên kỹ thuật thực hiện việc lắp đặt và đấu nối hệ thống Camera của xóm Phú Tân đã được kết nối với máy điện thoại của Bí thư, Xóm trưởng và Công an viên của xóm. Do đó, khi có việc cần sử dụng dữ liệu camera thì đến Ban cán sự xóm để khai thác và sử dụng. Nếu trong trường hợp không thực hiện được thao tác xin liên hệ với đồng chí Vũ Văn Hiếu (Trưởng Công an xã, SĐT 0945271666) để được hỗ trợ.

Trên đây là báo kết quả thực hiện ý kiến kiến nghị của nhân dân tại hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa Bí thư đảng ủy, CT. HĐND, CT.UBND đợt 02 năm 2023 và trả lời ý kiến kiến nghị trước hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, CT HĐND, CT UBND xã với nhân dân đợt 01 năm 2024./.

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Cán bộ, công chức xã;
- Lưu: VTUB.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Dương Đình Đường